



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน จำนวน ๘ ราย และได้กำหนดวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น ๑๔ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี และมีประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนวัน เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. ออกไปก่อน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีมาตรการผ่อนคลาย ลดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน เป็นตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. และอนุญาตให้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดได้ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น ๑๔ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ ผู้นั้นสละสิทธิในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจโท

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ